



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

---

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. สหพันธรัฐรัสเซีย

- รัสเซียยืนยันไม่มีการหยุดยิงยูเครนช่วงคริสต์มาส

### ๒. สาธารณรัฐเปรู

- ประธานาธิบดีคนใหม่ของเปรูเสนอให้มีการเลือกตั้ง

**๑. สหพันธรัฐรัสเซีย : รัสเซียยืนยันไม่มีการหยุดยิงยูเครนช่วงคริสต์มาส**

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ รัฐบาลรัสเซียแถลงการณ์ปฏิเสธการถอนกำลังทหารและการหยุดยิงในช่วงคริสต์มาส ท่ามกลางสงครามในยูเครนที่กินเวลายาวนานเกือบ ๑๐ เดือน จนกระทั่งเข้าสู่ฤดูหนาวในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี (Volodymyr Zelenskiy) ของยูเครนกล่าวในการปราศรัยทางวิดีโอว่า สถานการณ์การสู้รบในเขตแนวหน้าระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงดุเดือดและไม่ได้มีความสงบใด ๆ เกิดขึ้น พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัสเซียควรเริ่มถอนกำลังออกจากพื้นที่ตั้งแต่สัปดาห์นี้ก่อนจะถึงวันคริสต์มาสเพื่อเป็นก้าวแรกสู่การเริ่มต้นข้อตกลงสันติภาพ ในขณะที่นายดิมิทรี เปสคอฟ (Dmitry Peskov) โฆษกรัฐบาลรัสเซียยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยกล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวของยูเครนไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการเจรจาแต่อย่างใด จนกว่าประธานาธิบดีเซเลนสกีจะยอมรับความจริงในเรื่องการสูญเสียดินแดนใน ๔ เขตของยูเครนให้กับรัสเซีย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยูเครนรายงานความรุนแรงของการโจมตีว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธกว่า ๗๐ ลูกเข้าไปในกรุงเคียฟเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นครั้งที่รุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซีย - ยูเครน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัสเซียรายงานว่า การสู้รบทางตอนกลางของเมือง Kryvyi Rih และเมือง Kherson ทางตอนใต้ของยูเครน ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก ๑๒ คน นอกจากนี้ รัสเซียยังได้วางแผนเตรียมการโจมตีอีกครั้งในปีหน้าซึ่งเป็นช่วงครบรอบ ๑ ปี ของการเริ่มบุกเข้าโจมตียูเครนเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา รัสเซียมีการมุ่งเป้าทำลายล้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนบ่อยครั้งในทุกสัปดาห์หลังจากที่รัสเซียเป็นฝ่ายถอนทหารออกจากหลายพื้นที่การสู้รบ

ที่มา: <https://www.reuters.com>

<https://www.theguardian.com>

นางสาวชัญชนม์ นาทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

## ๒. สาธารณรัฐเปรู : ประธานาธิบดีคนใหม่ของเปรูเสนอให้มีการเลือกตั้ง

รัฐสภาเปรูได้มีมติถอดถอนประธานาธิบดีเปโตร กาสติโย ซึ่งถูกกล่าวหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน

นายเปโตร กาสติโย จากพรรคฝ่ายซ้าย สามารถเอาชนะ นางเคอิกะ ฟุจิโมริ บุตรสาวของอดีตประธานาธิบดี อัลแบร์โต ฟุจิโมริ และได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา เขาถูกกล่าวหาถึงความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี และได้เอื้อประโยชน์ให้บางพรรคการเมืองชนะการประมูลโครงการของรัฐ

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายเปโตร กาสติโย ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ประกาศยุบสภาและประกาศเคอร์ฟิวโดยห้ามประชาชนออกนอกบ้านเวลากลางคืน ผู้สังเกตการณ์ เชื่อว่าความพยายามยุบสภาของเขาการเกิดจากการที่เขากำลังจะถูกรัฐสภาพิจารณาคดีถอดถอน ซึ่งจะมีการดำเนินการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวในอีกไม่กี่วัน อย่างไรก็ตาม รัฐสภายังคงเดินหน้าพิจารณาการถอดถอนประธานาธิบดีต่อไป โดยมีมติมากกว่า ๒ ใน ๓ ให้ถอดเขาออกจากตำแหน่ง ทำให้รองประธานาธิบดีได้เลื่อนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่แทน เจ้าหน้าที่กล่าวว่าความพยายามของนายเปโตร กาสติโย ที่จะยุบสภานั้นขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ สื่อท้องถิ่นรายงานว่า นายเปโตร กาสติโย ได้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวในเวลาต่อมา

หลังจากที่นางดินา โบลูอาร์เต อดีตรองประธานาธิบดีได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของเปรู สืบเนื่องมาจากการประท้วงอย่างรุนแรงของประชาชนที่สามารถโค่นล้มประธานาธิบดีคนก่อน เธอได้เสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งทั่วไปออกไปอีก ๒ ปี นางดินา โบลูอาร์เต อดีตรองประธานาธิบดีเปรู กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ว่าเธอจะเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาภายในไม่กี่วัน เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งภายในปี ๒๕๖๗ และให้คำมั่นว่าจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เปรูตกอยู่ในความไม่สงบตั้งแต่สมาชิกวุฒิสภามติให้ถอดถอนนายเปโตร กาสติโย ออกจากตำแหน่งเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชัน ภายหลังจากที่เขาพยายามจะยุบสภา นับตั้งแต่นั้นมานายเปโตร กาสติโย ก็ถูกควบคุมตัวในข้อหากระทำการอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้ผู้ที่สนับสนุนนายเปโตร กาสติโย ก่อการประท้วงในเมืองลิมาและเมืองอื่นทั่วเปรู โดยเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาและจัดการเลือกใหม่ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานความมั่นคงได้ปะทะกับกลุ่มผู้ประท้วง ที่บุกยึดสนามบิน เหตุการณ์ความวุ่นวายทำให้ชายวัยรุ่น ๒ คนเสียชีวิต และอีก ๔ คนได้รับบาดเจ็บ เปรูตกอยู่ในสถานการณ์การเมืองที่ยุ้งยากมาตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี ๒๕๕๙ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนประธานาธิบดีมาแล้ว ๕ ครั้ง

ที่มา [www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20221213\\_08/](http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20221213_08/)  
[www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20221208\\_10/](http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20221208_10/)

นางสาวนันท์วัน หสตั้งไทรแก้ว  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ